

Kỳ vọng những vấn đề sau chất vấn sẽ được giải quyết triệt để

BÀI 5: CẦN XỬ LÝ ĐÚT ĐIỂM CÁC CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU KHÔNG PHÉP

Năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 46 cửa hàng xăng dầu (CHXD) chưa được cấp giấy chứng nhận của hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Tuy nhiên, đến nay, sau gần 2 năm, theo phản ánh của cử tri, các CHXD chưa được cấp phép vẫn hoạt động mà chưa bị xử lý. Nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp xử lý tình trạng trên và thực trạng công tác quy hoạch, quản lý các CHXD trên địa bàn tỉnh? Đây là nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đối với đồng chí Trần Huy Quân, Giám đốc Sở Công Thương.

Thao trả lời của đồng chí Giám đốc Sở Công Thương: Tính đến tháng 7/2023, trên địa bàn tỉnh có 1 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và 3 thành viên của thương nhân, 10 thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu và có 239 cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Bên cạnh đó, có 46 CHXD chưa được cấp giấy chứng nhận của hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu tại thành phố Thái Bình và các huyện: Tiền Hải, Hưng Hà, Thái Thụy, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Đông Hưng. Nguyên nhân là do một số CHXD xây dựng từ những thập niên 90 chưa bảo đảm theo đúng tiêu chuẩn thiết kế, nhất là về khoảng cách an toàn từ cột bơm, bể chứa tới ranh giới công trình ngoài khu vực. Một số CHXD vi phạm hành lang an toàn giao thông, hành lang thoát lũ, đề điều, xây dựng trên đất nông nghiệp, đất ở không phù hợp với mục đích sử dụng đất; một số CHXD không bảo đảm thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83 của Chính phủ.

Trước thực trạng trên, để bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, tháng 4/2021, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, rà soát hiện trạng các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Sau khi đoàn liên ngành đi kiểm tra từng CHXD chưa được cấp phép ở các huyện, thành phố và tổng hợp, phân tích từng vi phạm, thống nhất phương án xử lý báo cáo UBND tỉnh. Trong đó, liên ngành đề xuất 28 CHXD được phép thực hiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận của hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu do bảo đảm về diện tích, có thể được nâng cấp, cải tạo, đã có một số thủ tục, phù hợp với quy hoạch đất, quy hoạch nông thôn mới; 14 CHXD phải trả lại nguyên trạng do vi phạm hành lang an toàn giao thông, hành lang thoát lũ, đề điều, không đủ điều kiện để nâng cấp cải tạo; 4 CHXD chỉ được

hoạt động nội bộ. Sở Công Thương đã báo cáo UBND tỉnh, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh và cơ bản nhất trí với phương án xử lý của đoàn liên ngành tại cuộc họp tháng 8/2021. Tuy nhiên, để thực hiện các công việc trước khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đòi hỏi phải rà soát kỹ lưỡng và phải thống nhất giải pháp xử lý với các cơ quan liên quan, tham mưu ban hành các văn bản thay thế các quy định cũ nên mất rất nhiều thời gian. Đến nay, các công việc cơ bản hoàn tất, tuy nhiên để triển khai được phải có sự cho phép và thống nhất chỉ đạo của UBND tỉnh. Sở Công Thương đã có các báo cáo đề xuất UBND tỉnh sớm có văn bản chỉ đạo để triển khai và đã tham mưu xây dựng tiến độ thực hiện đến tháng 8/2024 giải quyết dứt điểm. Trong thời gian chờ xử lý, các CHXD trên địa



Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Thanh Bình tại xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà của Công ty TNHH Xăng dầu Thượng Huế hoạt động khi chưa được cấp phép.

Ảnh chụp ngày 1/8/2023

liên quan thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh về kinh doanh xăng dầu, đầu tư xây dựng các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, Sở chủ trì, phối hợp với các ngành kiểm tra, kiểm soát bảo đảm các cửa hàng kinh doanh đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối bảo đảm nguồn cung, không để xảy ra tình trạng thiếu nguồn hàng; các cửa hàng kinh doanh xăng dầu bảo đảm đúng quy định về thời gian bán hàng, theo

đúng giá, quy định về chất lượng, bảo đảm công tác phòng cháy, chữa cháy, môi trường. Đối với 46 CHXD chưa được cấp giấy chứng nhận của hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu sẽ triển khai dứt điểm xử lý sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, bảo đảm sự công bằng, minh bạch trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; đồng thời, làm rõ quan điểm đây là tồn tại do lịch sử để lại nên không giải quyết các trường hợp phát sinh. Đối với các CHXD đầu tư mới phải bảo đảm đúng các quy định, các tiêu chí, điều kiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm địa điểm, khoảng cách, hiệu quả phục vụ cho sản xuất

và nhu cầu của nhân dân. Đối với đề nghị đầu tư xây dựng mới các CHXD dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ mới đầu tư xây dựng: UBND tỉnh chỉ xem xét đề nghị của các nhà đầu tư sau khi tuyến đường đã hoàn thành các thủ tục đặt hàng giải phóng mặt bằng và khởi công theo quy định. Đối với những xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh chưa có CHXD để đánh giá mật độ các CHXD hiện có khu vực xung quanh vị trí để xuất CHXD để tham mưu UBND tỉnh giải quyết cụ thể. Cùng với đó, thực hiện nghiêm Văn bản số 1073, ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

(còn nữa)
MẠNH CƯỜNG - THU HIỀN

NGÀNH THUẾ

Chú trọng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền



Cơ sở kinh doanh dịch vụ photocopy của ông Vũ Minh Hồng (thị trấn Tiền Hải) sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền từ tháng 4/2023.

Tuy không phải là đơn vị được Tổng cục Thuế lựa chọn triển khai thí điểm hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền (KTTMTT) nhưng thời gian qua Cục Thuế tỉnh luôn chú trọng triển khai trên địa bàn tỉnh nhằm mang lại lợi ích cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế, đồng thời góp phần tích cực trong công cuộc chuyển đổi số, công nghệ thủ và tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Ông Đỗ Hồng Nam, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về triển khai HĐĐT KTTMTT, tôi đã thấy được rất nhiều tiện ích như HĐĐT KTTMTT đã xử lý triệt để vướng mắc về độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn nên thời gian lập và giao cho khách hàng rất nhanh chóng, có thể xử lý sai sót phát sinh ngay trên thiết bị của người nộp thuế, không phải phụ thuộc vào chất lượng đường truyền; chính vì thế, tôi đã đăng ký sử dụng ngay dịch vụ này.

Ông Đỗ Hồng Nam, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về triển khai HĐĐT KTTMTT, Cục Thuế tỉnh đã triển khai đến từng phòng, chi cục thuế các huyện và các chi cục thuế khu vực thực hiện rà soát các đối tượng thuộc diện phải sử dụng theo từng giai đoạn. Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, bảo đảm 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh thuộc nhóm ngành hàng

kinh doanh khuyến khích áp dụng được tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp và qua email; đồng thời, chỉ đạo chi cục thuế các huyện và các chi cục thuế khu vực phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, địa phương tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết về lợi ích của HĐĐT KTTMTT cũng như đối tượng áp dụng để các tổ chức, cá nhân đồng thuận và triển khai thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh đã có 162 người nộp thuế đăng ký và triển khai thực hiện HĐĐT KTTMTT, trong đó có 112 doanh nghiệp và 50 hộ kinh doanh với tổng số gần 9.600 hóa đơn đã phát hành.

Với mục tiêu phấn đấu đến ngày 20/12/2023 tỷ lệ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đăng ký và triển khai thực hiện HĐĐT KTTMTT đạt 70% so với số lượng rà soát thực tế, thời gian tới, Cục Thuế tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế nhất là lợi ích của HĐĐT KTTMTT cũng như chương trình quy thường lựa chọn "Hóa đơn máy tính", từ đó khuyến khích người dân, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện xuất hóa đơn và lấy HĐĐT KTTMTT; chủ động phối hợp với các ngành liên quan để việc triển khai thực hiện được thuận lợi đối với từng lĩnh vực, ngành nghề thuộc diện sử dụng HĐĐT KTTMTT (ăn uống, siêu thị, khách sạn, du lịch, thuốc tân dược, kinh doanh vàng...); tiếp tục rà soát, lập danh sách các cơ sở kinh doanh thuộc diện triển khai giai đoạn tiếp theo trong năm 2023...

MINH HƯƠNG

Sẵn sàng thực hiện các quy định mới về đăng ký phương tiện xe cơ giới

Để triển khai hiệu quả các quy định mới của Bộ Công an về đăng ký phương tiện xe cơ giới trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày 15/8/2023, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố tích cực làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, tập huấn nghiệp vụ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Khi có lệnh triệu tập, hơn 400 cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị cảnh sát giao thông (CSGT), công an các huyện, thành phố, công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tập trung đầy đủ tham dự lớp tập huấn các thông tin quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới do Công an tỉnh tổ chức. Học viên được phổ biến, quán triệt một số điểm mới của Thông tư số 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới và Thông tư số 25/2023/TT-BCA của Bộ Công an quy định về quy trình nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới đường bộ... có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.

Đại úy Đặng Vũ Hải, Công an thị trấn Tiền Hải (Tiền Hải) cho biết: Thị trấn Tiền Hải hiện có hơn 16.000 nhân khẩu cư trú tại 14 tổ dân phố với lượng phương tiện tập trung lớn trên địa bàn. Do đó, việc triển khai nội dung các thông tin mới của Bộ Công an giúp lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước về phương tiện giao thông, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại để thực hiện thủ tục đăng ký phương tiện. Bên cạnh việc tích cực nghiên cứu các tài liệu, chúng tôi còn trực tiếp thực hành sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý xe trên máy tính, trao đổi, thảo luận với giáo viên và đồng nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Qua đó góp phần đáp ứng yêu cầu và các nhiệm vụ về lĩnh vực nghiệp vụ đăng ký xe, quản lý trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới.

nhân lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đang được các đơn vị gấp rút triển khai. Đồng thời, các đơn vị chủ động đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới người dân bằng nhiều hình thức; niêm yết các quy định, thủ tục, quy trình mới về đăng ký phương tiện tại trụ sở các đơn vị công an để người dân thuận tiện nắm bắt, theo dõi...

Từ ngày 15/8/2023, khi Thông tư số 24 có hiệu lực thi hành, biển số xe 5 số đang lưu thông được tự động mặc định là biển số định danh của người đứng tên trên hệ thống đăng ký xe. Thời điểm này, ông Vũ Đăng Luật, tổ 3, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) cùng nhiều người mua xe ô tô cũ đang nhanh chóng thực hiện thủ tục sang tên đổi chủ để bảo đảm quyền lợi của mình. Ông Luật chia sẻ: Qua tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi thấy Thông tư số 24 quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới của Bộ Công an có nhiều điểm mới, đặc biệt là việc cấp và quản lý biển số xe theo mã định danh của chủ xe giúp cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện, đồng thời bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của chủ phương tiện. Được sự hỗ trợ của cán bộ Phòng CSGT, thông qua một vài thao tác đơn giản tôi đã hoàn thành các thủ tục sang tên đổi chủ trong thời gian ngắn. Tôi đánh giá cao việc lực lượng CSGT thực hiện qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các thủ tục hành chính đều được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4, công khai trình tự, rút ngắn thời gian, giảm phiền hà, chống tiêu cực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến liên hệ công tác.

Với tinh thần "Vi nhân dân phục vụ", đến nay công tác chuẩn bị của Công an tỉnh trong triển khai các quy định mới về đăng ký phương tiện xe cơ giới đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng phục vụ người dân, doanh nghiệp đến liên hệ công tác, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ.

Theo Thượng tá Lê Thị Tố Nga, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh: Các

đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố và công an xã, phường, thị trấn. Công tác bảo đảm

biển số xe theo mã định

TRINH CƯỜNG

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN:

- Là HĐĐT có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, dịch vụ theo định dạng dữ liệu quy định tại Quyết định số 1510/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế;
- Có rất nhiều lợi ích như chủ động trong việc lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ; xử lý triệt để vướng mắc về độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn; chủ động trong việc xử lý sai sót phát sinh ngay trên thiết bị của người nộp thuế; có thể thiết lập nhiều máy tính tiền tại một địa điểm bán hàng thuận lợi cho mua - bán hàng hóa và xuất hóa đơn nhanh chóng, thuận lợi; không bắt buộc có chữ ký số của người mua và người bán; người mua hàng có thể sử dụng hóa đơn để tham gia chương trình quay thưởng lựa chọn "Hóa đơn máy tính"...
- Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đang sử dụng HĐĐT có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác) do số lượng hóa đơn xuất ra nhiều và liên tục;
- Điều kiện để được áp dụng: Có thể thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử (như có chữ ký số và đăng ký để cơ quan thuế cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử), có hạ tầng công nghệ thông tin (như máy tính hoặc thiết bị điện tử có kết nối internet, email), sử dụng phần mềm lập HĐĐT chuẩn định dạng dữ liệu hóa đơn theo quy định tại Quyết định số 1510/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế.

Ông Vũ Minh Hồng, chủ hộ kinh doanh dịch vụ



Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh.